

Số: /BC-TTra

Thái Bình, ngày tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO**Kết quả kiểm tra rà soát việc chấp hành
các quy định của pháp luật trong hoạt động của văn phòng đại diện,
phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại Thái Bình**

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-STTTT ngày 08/12/2020. Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp sở Thông tin và Truyền thông không tiến hành kiểm tra trực tiếp, tiến hành rà soát thông qua các báo cáo và tài liệu cung cấp của 05 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh gồm: Phóng viên thường trú Báo Nhân dân; Phóng viên thường trú Báo Đầu tư; Phóng viên thường trú Tạp chí Người Cao tuổi; Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình; Trung tâm Truyền thông Tiềm năng Việt – Thế Giới Ảnh.

Thông qua số liệu báo cáo và tài liệu cung cấp của các đơn vị đối soát với số liệu của các cơ quan quản lý nhà nước, kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, RÀ SOÁT**1. Khái quát chung tình hình hoạt động;**

Theo chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã giúp cơ quan báo chí cập nhật được thông tin, lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội đang diễn ra tại địa phương, góp phần lan tỏa những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, là cầu nối gắn kết cơ quan báo chí với địa phương, với nhân dân.

2. Việc chấp hành các quy định về thẻ nhà báo của Trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú:

- Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình gồm: 04 phóng viên và 01 nhân viên văn phòng; trong đó: 01 Trưởng đại diện và 02 phóng viên có thẻ Nhà báo còn thời hạn.

- Thường trú báo Nhân Dân: 01 phóng viên thường trú, có thẻ Nhà báo còn thời hạn.

- Văn phòng thường trú Báo Đầu tư gồm: 03 phóng viên trong đó trưởng đại diện và 01 phóng viên có thẻ Nhà báo còn hạn sử dụng.

- Phóng viên thường trú Tạp chí người cao tuổi: 01 phóng viên thường trú, thẻ Nhà báo đã hết hạn sử dụng từ 2015.

- Trung tâm Truyền thông Tiềm năng Việt – Thế Giới Ảnh: 04 phóng viên trong đó: 02 phóng viên có thẻ Nhà báo còn hạn sử dụng; Trưởng văn phòng đại diện thẻ Nhà báo đã hết hạn sử dụng từ tháng 01/2021 và 01 phóng viên ảnh kiêm lái xe không thẻ Nhà báo .

Chi tiết cụ thể như sau:

Số TT	Tên cơ quan báo chí	Họ tên phóng viên	Chức vụ	Số thẻ	Thời hạn thẻ		Ghi chú
					Ngày cấp	Ngày hết hạn	
1	Thông tấn xã Việt Nam	Nguyễn Công Hải	Trưởng cơ quan	002930	01/01/2021	31/12/2025	
		Đinh Thị Hoài Thu	Phóng viên Thường trú	003205	01/01/2021	31/12/2025	
		Phạm Thế Duyệt	Phóng viên Thường trú	003204	01/01/2021	31/12/2025	
		Hoàng Thị Yến	Nhân viên Văn phòng				
2	Thường trú báo Nhân Dân	Mai Anh Tú	Phóng viên Thường trú	001063	01/01/2021	31/12/2025	
3	Văn phòng thường trú Báo Đầu Tư	Lã Quý Hưng	Phóng viên phụ trách văn phòng	000075	01/01/2021	31/12/2025	
		Hoàng Mạnh Tùng	Phóng viên	000074	01/01/2021	31/12/2025	
		Vũ Thị Phương Liên	Phóng viên				
4	Phóng viên thường trú Tạp chí người cao tuổi	Nguyễn Trọng Thắng	Phóng viên Thường trú	IBT 03150	21/6/2012	31/12/2015	Hết hạn thẻ
5	Trung tâm Truyền thông tiềm năng Việt – Thế Giới Ảnh	Đoàn Phi Hải	Trưởng văn phòng Đại diện	ITT 03612	12/12/2016	31/12/2020	Hết hạn thẻ
		Nguyễn Hoàng My	Phóng viên	006752	01/01/2021	31/12/2025	
		Phạm Hồng Thông	Phóng viên	015559	01/01/2021	31/12/2025	
		Nguyễn Tiến Biên	Phóng viên ảnh kiêm lái xe				

3. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong thời gian qua các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn cơ bản tuân thủ đúng quy định của Luật Báo chí, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế xã hội tại địa phương, thúc đẩy, quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương với bạn bè trong nước và Quốc tế.

3.1 Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình

Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình hoạt động theo quy chế hoạt động của các cơ quan thường trú do Tổng Giám đốc ban hành, có nhiệm vụ theo dõi thu thập xử lý thông tin nhanh, đầy đủ và chính xác về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội an ninh trật tự, quốc phòng, khoa học công nghệ trên địa bàn phục vụ công tác thông tin đối nội, thông tin đối ngoại của TTXVN và thực hiện thông tin theo đơn đặt hàng của các đơn vị thông tin trong ngành theo quy chế phối hợp công tác trong ngành. Từ đầu năm tới nay cơ quan thường trú tại Thái Bình đã có gần 70 tin bài văn bản và một số chủ đề ảnh, truyền hình gửi về các ban biên tập nguồn TTXVN.

3.2. Thường trú báo Nhân Dân

Phóng viên thường trú báo nhân dân được tòa soạn giao phụ trách địa bàn theo những tiêu chí riêng của tờ báo Đảng trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, ở địa phương gắn bó với cấp ủy, chính quyền, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa bàn thông qua các ấn phẩm. Tại Thái Bình có một phóng viên thường trú thực hiện làm tin, viết bài, ghi hình, chụp ảnh cho tất cả các ấn phẩm: nhân dân hằng ngày, Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, Báo thời nay và Truyền hình nhân dân, ngoài ra phóng viên thường trú nắm bắt tình hình địa phương, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để báo cáo về tòa soạn. Đây là kênh thông tin quan trọng, nhiệm vụ cốt yếu của phóng viên thường trú, là nguồn tin để Trung ương nắm bắt rõ hơn về địa phương, từ đó có chỉ đạo sát với tình hình thực tế tại mỗi tỉnh, thành phố. Trung bình hàng tháng một phóng viên chuyên về tòa soạn 10-15 tin bài.

3.3. Văn phòng thường trú Báo Đầu Tư

Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, công cuộc phát triển KT-XH, cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước của 5 tỉnh gồm Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa với các ấn phẩm của Báo Đầu tư. Luôn phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công Thương, Ban quản lý khu Công nghiệp và một số ngành, phản ánh kịp thời các hoạt động kinh tế xã hội.

3.4. Phóng viên thường trú Tạp chí người cao tuổi

Báo người cao tuổi - Cơ quan Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung, đối với người cao tuổi nói riêng, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và các hoạt động của hội người cao tuổi Việt Nam tại Thái Bình.

3.5. Trung tâm Truyền thông tiềm năng Việt – Thế Giới Ảnh

Thực hiện tuyên truyền về các hoạt động chính trị, kinh tế, doanh nghiệp văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng và nhiều mặt khác tại Thái Bình.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

Trong thời gian qua các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các báo nêu trên đã góp phần trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tại địa phương; đã chủ động, tích cực, bám sát địa bàn, nắm bắt, thông tin kịp thời các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương. Đa số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ bản chấp hành đúng tôn chỉ, mục đích, các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đảm bảo điều kiện về thành lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại văn phòng đại diện, phóng viên thường trú dùng thẻ nhà báo hết hạn sử dụng, chưa quan tâm kịp thời đổi thẻ khi đến hạn đổi thẻ theo quy định.

III. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Đề nghị văn phòng đại diện, phóng viên thường trú chấp hành nghiêm các quy định của Luật Báo chí, quy tắc đạo đức người làm báo.

Các cơ quan báo chí rà soát, các điều kiện hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú để kịp thời chấn chỉnh; tăng cường quản lý hoạt động của trưởng các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.

Đề nghị Trung tâm Truyền thông Tiềm năng Việt – Thế Giới Ảnh; Phóng viên thường trú Tạp chí người cao tuổi kịp thời làm thủ tục cấp đổi thẻ theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của 05 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí: Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình; Trung tâm Truyền thông tiềm năng Việt – Thế Giới Ảnh; Phóng viên thường trú Báo Nhân dân; Phóng viên thường trú Báo Đầu tư; Phóng viên thường trú Tạp chí Người Cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ TTTT;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- TTra, TT-BCXB;
- Công TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TTr.

CHÁNH THANH TRA

Ngô Nguyên Long